
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 

วันพฤหัสบดี ที ่2 สิงหาคม 2561  
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 1 นายสินธุ์  พรมมา  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2 นางจุไรรัตน์  บุทเสน  รองประธานสภาฯ 
 3 นายยอด  แก้ววิเศษ  ส.อบต.หมู่ที ่12 
 4 นายจุตพงษ์  วงทองหลาง  ส.อบต.หมู่ที ่6 
 5 นายสุบัน  กาญจน์แก้ว  ส.อบต.หมู่ที ่10  
 6 นายกิจประเสริฐ  พงษากลาง  ส.อบต.หมู่ที ่1 
 7 นายประภัทร  ทองแห้ว  ส.อบต.หมู่ที ่7 
 8 นางสงบ  โลหปาน  ส.อบต.หมู่ที ่1 
 9 นายประสิทธิ์  ผ่องใส  ส.อบต.หมู่ที ่13 
 10 นางอรดี  บุญแก้ว  ส.อบต.หมู่ที ่8 
 11 นายสุวัฒน์  พรมเขต  ส.อบต.หมู่ที ่9 
 12 นางเกษร  เกษพิมล  ส.อบต.หมู่ที ่3 
 13 นายอธิพงษ์  ชัยสาลี  ส.อบต.หมู่ที ่2 
 14 นายเอกพล  บุญปัญญา  ส.อบต.หมู่ที ่7 
 15 นายสุพัฒน์  แสงงาม  ส.อบต.หมู่ที ่4 
 16 นายฉลาด  แพงสาย  ส.อบต.หมู่ที ่5 
 17 นายทรงพล  สมานมิตร  ส.อบต.หมู่ที ่3 
 18 นางมณีรัส  จินดามล  ส.อบต.หมู่ที ่4 
 19 นายธนกร  วิเศษ  ส.อบต.หมู่ที ่11 
 20 นางเวียงชัย  ตันอ้วน  ส.อบต.หมู่ที ่9 
 21 นายจรัส  พิมโคตร  ส.อบต.หมู่ที ่12  
  
รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
 1 นายศิริ  นิลแสง ต าแหน่ง นายก อบต.โพนแพง 
 2 นายพิมล  พุ่มจันทร์  รองนายก ฯ 
 3 นางเกษมณี  อัปการัตน์  เลขาฯ นายกฯ 
 4 นางนันทิดา  นาเหนือ  หัวหน้าส านักปลัด 
 5 นางชนม์นิภา  ชัยจันทา  รองปลัด อบต. 
 6 นายธนากร  พิสัยพันธ์  รองนายกฯ 
 7 น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์  ผอ.กองคลัง 
 8 นายอนุชา  ขัติยนนท์  ผอ.กองช่าง 
 9 นายสมนึก  ฉันโชคดี  เลขานุการ สภาฯ 



 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
 
เลขานุการสภา  บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 21 คน ถือว่า

ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 
ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561  
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่อง ขอเชิญร่วมบ าเพ็ญกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 
   
  ด้วยอ าเภอรัตนวาปี ได้รับแจ้งจากจังหวัดหนองคาย ว่ากระทรวงมหาดไทยได้ขอ

พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือน าไปถวายพระสงฆ์ จ าพรรษา ณ วัด
ตูม ต าบลวัดตูม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก าหนดถวายผ้า
พระกฐินพระราชทานในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. 

  ในการนี้เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัด ตลอดจนประชาชนผู้มีจิต
ศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญกุศลเนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจ าปี  พ .ศ.  2561 อ าเภอรัตนวาปีจึ งขอความร่วมมือให้หน่วยงานท่านได้
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในสังกัดและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็น
เจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพ่ือถวานเป็นพระราชกุศล โดยให้รวบรวมเงิน
บริจาคส่งที่ปกครองอ าเภอรัตนวาปี เพ่ือจะได้มอบหมายให้ นางสาวศรสวรรค์ เสกขุนทด 
ต าแหน่งปลัดอ าเภอเป็นผู้ประสานพร้อมนี้ด้วยแล้ว 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  (สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
 
ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องด่วน –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 
  - พิจารณารบัหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ 

อบต.โพนแพง 
 
ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ อบต. โพนแพง เรื่องงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 จึงขอให้ผู้บริหารกล่าวค าแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 
นายก อบต.  ได้กล่าวแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 และได้แจกจ่ายร่างข้อบัญญัติฯ ให้แก่สมาชิกสภาแล้ว ประกอบด้วย สถานการณ์
คลัง และงบประมาณของหน่วยต่างๆตามที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ร่วมกัน
พิจารณาตามหลักการและนโยบายในการด าเนินงานปี 2562 และ ปลัด อบต. ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณพร้อมด้วยหัวหน้าส านักปลัดได้อ่านรายละเอียดร่างข้อบัญญัติฯ
ให้แก่สมาชิกสภาได้ร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างสูงสุด 

 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือและอภิปรายกันพอสมควร แล้วมีมติอนุมัติรับหลักการร่าง

ข้อบัญญัติต าบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่เสนอ
เป็นเอกฉันท ์

 
ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาเรื่องที่สองคือคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอให้ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด
เพ่ือให้สมาชิกร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 
ปลัด อบต.  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103, 104, และ105 สภา
ท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ใช่สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น และข้อ 107 ภายใต้
ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณี
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

  การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้น า
วิธีการเลือกตามข้อ12มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 
ที่ประชุม  ได้มีการเสอ 1 นายจรัส พิมโคตร 2 นายประภัทร ทองแห้ว 3 นายสุพัฒน์ แสงงาม 

โดยผู้บริหารท้องถิ่น และเลือกทีละคนตามล าดับจนครบ 3 คน ตามที่สภา อบต.



เห็นสมควร แล้วก าหนดให้เสนอค าแปรญัตติในวันที่ 3, 6, 7 สิงหาคม 2561 เวลา 
08.30น.-16.30น. ที่ห้องประชุมสภา อบต. 

 
ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติอ่ืนๆ 
 
นายก อบต.  ขอความร่วมมือใส่เสื้อสีฟ้า เดือนสิงหาคม(วันแม)่ ตลอดทั้งเดือน 
 
นายพิมล พุ่มจันทร์  ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม และ ได้ 
รองนายก อบต. ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่หนองคอนร่วมกัน 
  หากเห็นว่ามีน้ าท่วมหรือไฟไหม้ ให้แจ้งที่ ปภ. หรือนายกโดยตรง กรณีไฟไหม้บ้าน 

1 หลัง อบต.ไม่มีระเบียบช่วยได้ แต่ประสานหน่วยงานอ่ืนช่วยแล้ว ส่วนถนนคู่ขนาน    
ม.13 ได้ติดต่อทางหลวงแล้วจะประสานเร่งรัดอีกครั้ง ส่วนปีนี้หากมีโครงการนี้อีกให้
ด าเนินการขอแต่เนิ่นๆจะได้ทันเหตุการณ์โดยจะให้ ผอ.กองช่าง ด าเนินการและติดตาม
เร่งรัดต่อไป 

 
นางสงบ โลหปาน  ถนนในหมู่บ้านเป็นหลุมบ่อ ขอให้แก่ไขด้วย 
ส.อบต.ม.1 
 
นายจรัส พิมพ์โคตร  ถนนเส้นไปพระบาทช ารุดและท้อแตกให้แก้ไขด้วย 
ส.อบต.ม.12 
 
นายสุพัฒน์ แสงงาม  ติดตามเด็กแรกเกิดท่ีจะได้เบี้ย และความคืบหน้ากองทุนขยะ 
ส.อบต.ม.4 
 
นายธนกร วิเศษ  ถนนคู่ขนานของ ม.11 ท าเสร็จแล้วแต่อนุมัติทีหลัง ส่วน ม.13 จะพิจารณาท าตาม 
ส.อบต.ม.11 ได้ไหม 
 
นายพิมล พุ่มจันทร์  - เงินเด็กแรกเกิดต้องรอจังหวัดโอนให้ผู้ขึ้นทะเบียน 
รองนายก อบต.  - กองทุนขยะจะประชุมประมาณ 8 สิงหาคม 2561 
  - ส่วนถนนช ารุดจะแจ้ง ผอ.กองช่าง ด าเนินการต่อไป 
 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามา

ประชุมในวันนี้ และจะขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ส าหรับวันนี้
ขอปิดการประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา 14.09 น. 
 
 



ลงชื่อ                          ผูบ้ันทึกการประชุม 
      (นายสมนึก  ฉันโชคดี)  
  เลขานุการสภา อบต. โพนแพง 
 
 
     (นางนันทิดา  นาเหนือ) 
 
     ลงชื่อ                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสินธุ์  พรมมา) 
       ประธานสภา อบต. โพนแพง 
 


